

# Quyết liệt chống khai thác IUU

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành kế hoạch hành động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Trên cơ sở đó, ngày 28/2/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 25/KH-UBND về thực hiện chống khai thác IUU, góp phần cùng cả nước gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu (EC).



Cán bộ Chi cục Thủy sản tuyên truyền cho ngư dân huyện Tiến Hải về Luật Thủy sản.

## Chấm dứt tàu cá khai thác hải sản bất hợp pháp

Theo kế hoạch hành động của Chính phủ, Thủ tướng yêu cầu đến tháng 5/2023 phải chấm dứt tàu cá khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài. Xử lý và xử phạt 100% tàu cá Việt Nam bị nước ngoài bắt giữ và các trường hợp vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp

ở vùng biển nước ngoài, thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trong kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU, Thái Bình xem đây là nhiệm vụ chính trị, ưu tiên tập trung nguồn lực thực hiện, quyết tâm gỡ cảnh báo thẻ vàng.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ đó, các ngành chức năng có liên quan được giao nhiệm vụ tăng cường quản lý và kiểm tra, kiểm soát hoạt động tàu cá. Theo đó, tổ chức rà soát, thống kê toàn bộ số lượng tàu cá trên địa bàn tỉnh, hoàn thành 100% việc đăng ký, đăng kiểm, đánh dấu tàu cá, cấp giấy phép khai thác thủy sản, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS) theo quy định; cập nhật 100% dữ liệu tàu cá vào cơ sở dữ liệu; loại bỏ, xóa tên ra khỏi danh sách tàu cá của tỉnh đối với các

loại tàu cá đã bán, chuyển nhượng ra ngoài tỉnh nhưng không làm thủ tục xóa đăng ký; lập danh sách các tàu cá không tham gia khai thác thủy sản và tàu cá có nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU gửi các cơ quan chức năng của tỉnh, chính quyền địa phương để theo dõi, quản lý.

Quy định. Các tàu cá ra, vào cảng phải có thiết bị VMS hoạt động liên tục 24/24 giờ từ khi tàu cá rời cảng đến khi cập cảng. Theo dõi, giám sát 100% tàu cá hoạt động trên biển qua hệ thống giám sát tàu cá để tiếp nhận, xử lý, cung cấp thông tin về dữ liệu giám sát hành trình. Tổ chức giám sát và truy xuất nguồn gốc 100% sản lượng thủy sản khai thác được bốc dỡ trên địa bàn tỉnh. Bảo đảm 100% tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên phải cập cảng chỉ định; thuyền trưởng phải thông báo trước một giờ khi cập cảng. Khi cập cảng và thực hiện ghi, nhật ký khai thác theo quy định; kiểm tra, đối chiếu thông tin trong nhật ký khai thác bảo đảm phù hợp với dữ liệu giám sát tàu cá.

## Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra trong kế hoạch, tỉnh sẽ thực hiện chiến dịch thông tin, truyền thông bảo đảm liên tục, kịp thời, đầy đủ, rõ ràng. Đa dạng hình thức tuyên truyền, tập huấn, phổ biến Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn thi hành, đặc biệt là quy định chống khai thác IUU cho ngư dân và các tổ chức, cá nhân một cách hiệu quả, thường xuyên.

Song song với công tác tuyên truyền, UBND tỉnh cũng chỉ đạo điều tra, xử lý 100% vụ việc tàu cá của tỉnh bị nước ngoài bắt giữ, xử lý và xử phạt 100% các trường hợp vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài, thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng.

(theo pbgdpl.baria-vungtau.gov.vn)

Điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc môi giới, móc nối đưa tàu cá, ngư dân Việt Nam đi khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài.

Tính sẽ mở các đợt cao điểm tuần tra, kiểm tra, kiểm soát có sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng liên ngành, liên tỉnh và xử phạt nghiêm hành vi khai

thác IUU. Đồng thời, tổ chức xác minh, xử lý 100% tàu cá không duy trì kết nối thiết bị VMS; cập nhật 100% kết quả xử phạt hành vi khai thác IUU vào phần mềm theo dõi, quản lý hoạt động xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực thủy sản. Thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các cảng cá chỉ định, các đơn vị cung cấp thiết bị giám



Thái Bình hiện có 761 tàu cá.

NGÂN HUYỀN

Mô hình trồng hoa cúc chi chế biến trà theo hướng hữu cơ của anh Nguyễn Văn Chuẩn cho hiệu quả kinh tế cao.

**AN ĐỒNG**

## Xây dựng sản phẩm OCOP từ thế mạnh địa phương

Là xã thuần nông nằm ven sông Hồng, xã An Đồng (Quỳnh Phụ) đã biến khó khăn thành lợi thế khi thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Năm 2022, địa phương có một sản phẩm được Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện đánh giá và chấm điểm đạt sản phẩm OCOP 3 sao.

Sau quá trình làm việc và học tập tại HTX Rau sạch Cuối Quý - Hà Nội và Liên minh Nông nghiệp tử tế, năm 2018, anh Nguyễn Văn Chuẩn, thôn Đồng Tâm về quê thu hoạch đất trồng cây dược liệu, chủ lực là cây cúc chi. Theo chia sẻ của anh Chuẩn, đây là mảnh đất màu mỡ ven sông, thuận tiện về nguồn nước tưới; tuy nhiên nhiều năm trở lại đây trồng ngô, khoai bị chuột cắn phá, sâu bệnh hại nhiều, hiệu quả không cao, nhiều hộ dân đã bỏ ruộng hoặc chuyển sang trồng cây chuối chỉ để giữ đất. Sau 3 năm cải tạo đất, ổn định thị trường tiêu thụ, hiện anh Chuẩn trồng luân canh bạc hà, cúc chi và cây họ Đậu Loan. Tất cả

đều được trồng theo hướng hữu cơ và lắp đặt hệ thống tưới tự động giúp tiết kiệm được nước tưới, giảm công lao động, cung cấp nước liên tục, đầy đủ giúp cây sinh trưởng tốt, bảo đảm được chất lượng cho sản phẩm. Anh Chuẩn cho biết: Cúc chi là cây khá dễ trồng lại không bị ảnh hưởng bởi chuột cắn phá, trồng được một vụ/năm, từ cuối tháng 7 âm lịch tới tháng 11, 12 âm lịch cho thu hoạch, kéo dài trong 1,5 tháng. Để cho ra những bông cúc được liệu, tôi tuân thủ nghiêm quy trình sản xuất sạch, quá trình canh tác chỉ sử dụng phân bón cho cây hoàn toàn là phân chuồng đã ủ hoai mục với chế phẩm vi sinh; phòng, trừ sâu bệnh bằng thảo dược "tự chế" gồm có vi sinh vật ủ cùng các loại tỏi, ớt, cây mật gấu, xuyên chi...; nước tưới được kiểm nghiệm định kỳ. Hoa sau khi hái được sấy lạnh ngay để bảo đảm chất lượng, màu mã. Quy trình sản xuất an toàn là lợi thế khi sản phẩm trà hoa cúc chi tham gia OCOP. Tôi kỳ vọng OCOP sẽ thật sự là thước đo chất lượng sản

phẩm mà mỗi đơn vị sản xuất hướng đến, là con tem uy tín để người tiêu dùng yên tâm chọn lựa và hỗ trợ các chủ thể phát triển sản phẩm hiệu quả.

OCOP là chương trình nhằm thay đổi cách thức sản xuất, tạo ra những sản phẩm chất lượng, hướng đến các thị trường tiềm năng. Tuy nhiên, không phải xã nào cũng thuận lợi trong lựa chọn, xây dựng sản phẩm mang tính đặc thù để tiến hành đầu tư có trọng tâm, từng bước tạo dựng thương hiệu riêng cho xã hoặc vùng sản xuất. Tại An Đồng, ngoài trà hoa cúc chi đã được Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện đánh giá, địa phương này còn nhiều sản phẩm tiềm năng như sản phẩm dây, bột sắn dây, mật ong có thể nâng cấp thành sản phẩm OCOP.

Ông Phạm Văn Tuấn, Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết: Toàn xã có 12 hộ trồng sắn dây với quy mô lớn, tổng diện tích đạt 5ha. Năm nay sắn đẹp, lượng

NGÂN HUYỀN

Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm nhóm B do virus dại gây ra. Bệnh thường gây tổn thương cấp tính hệ thần kinh trung ương và tử vong nếu không tiêm vắc-xin phòng bệnh kịp thời. Mỗi năm cả nước có khoảng 400.000 - 500.000 người bị chó, mèo cắn phải điều trị dự phòng bằng vắc-xin phòng dại. Tại Thái Bình, hàng năm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh ghi nhận hàng trăm trường hợp bị chó, mèo cắn phải tiêm vắc-xin phòng dại; năm 2021 có 1 trường hợp tử vong do bệnh dại.

Bác sĩ Trần Thị Gấm, Phó Trưởng khoa Khám bệnh và điều trị dự phòng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: Hàng năm chúng tôi tiếp nhận rất nhiều trường hợp bị động vật có vú cắn đến tiêm vắc-xin phòng dại, trong đó chủ yếu là chó, mèo cắn. Riêng năm 2022 có gần 680 trường hợp và từ đầu năm 2023 đến nay hơn 140 trường hợp. Bệnh nhân đến tiêm ở các mức độ vết thương khác nhau, nặng nhất là mức độ 3 với những vết thương lớn hoặc vết thương ở vị trí có nhiều dây thần kinh như đầu các chi, vùng mặt, cổ, bộ phận sinh dục...; đây đều là những vết thương nguy hiểm. Các trường hợp nặng, vết cắn phải được xử lý ngay để ngăn ngừa bệnh tật.

Theo các bác sĩ, bệnh dại lây truyền chủ yếu qua vết cắn hoặc vết cào, liếm của động vật bị dại lên trên da bị tổn thương. Ngoài ra, virus dại còn có thể lây truyền từ người sang người qua cấy ghép mô, phủ tạng và vết cắn hoặc tiếp xúc với chất tiết của bệnh nhân bị dại. Khi phát bệnh sẽ có 2 thể chính gồm: thể viêm não và thể liệt. Cụ thể, ở thể viêm não, triệu chứng đầu tiên là sốt, nhức đầu hoặc kiệt sức, kèm theo chán ăn, mất ngủ, bồn chồn; đồng thời xuất hiện triệu chứng sợ nước, sợ gió. Giai đoạn tiến triển, bệnh nhân tăng tiết nước bọt nên không thể nhai, nuốt và thường xuyên khạc nhổ. Sau đó đồng tử bệnh nhân sẽ bị giãn nên mắt nhìn sáng long sòng

# Không chủ quan với bệnh dại

sợ, co thắt hầu họng, xuất tinh tự nhiên, cường dương và sẽ tử vong nhanh chóng. Ở thể liệt xuất hiện triệu chứng liệt tay, chân đến các cơ, rối loạn tiêu hóa, đặc biệt. Ngay khi liệt lan đến cơ hô hấp thì bệnh nhân sẽ tử vong, ở thể này người bệnh sẽ tỉnh táo hoàn toàn cho đến lúc tử vong. Thời gian ủ bệnh dại có thể dưới một vài tuần hoặc hơn 1 năm phụ thuộc vào số lượng virus xâm nhập vào cơ thể, vết thương nặng hay nhẹ, khoảng cách từ vết thương đến hệ thần kinh trung ương... Vết thương càng ở gần hệ thần kinh trung ương như mặt, cổ, đầu, ngón tay, cơ quan sinh dục ngoài... thì thời gian ủ bệnh càng ngắn.

Bác sĩ Đặng Quang Huy, Trưởng khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: Cho đến nay, bệnh dại chưa có thuốc chữa đặc hiệu. Tiêm vắc-xin vẫn là biện pháp phòng bệnh hữu hiệu nhất. Bệnh dại nguy hiểm nhưng người dân hoàn toàn có thể phòng tránh được với các biện pháp chủ động

như tiêm phòng đầy đủ cho chó, mèo nuôi và tiêm nhắc lại hàng năm theo khuyến cáo của ngành thú y; không thả rông chó, mèo; chó ra đường phải được đeo rọ mõm; không đùa nghịch, trêu chọc, mèo để bị cắn. Cách ly, theo dõi những con chó, mèo mặc và nghi mắc bệnh dại. Vệ sinh, khử trùng tiêu độc toàn bộ chuồng, cũi, dụng cụ chăn nuôi, vận chuyển, môi trường thức ăn, chất thải, các vật dụng tiếp xúc với động vật bị mắc bệnh... Trường hợp bị chó, mèo cắn, cào, liếm cần rửa kỹ vết thương bằng nước và xà phòng đặc liên tục trong 15 phút; nếu không có xà phòng thì phải rửa vết thương bằng nước sạch, tiếp tục rửa vết thương bằng cồn 70% hoặc dung dịch cồn iod hoặc những thuốc tương tự (nếu có), tuyệt đối không chà xát làm vết thương trầm trọng hơn. Sau khi vệ sinh vết thương, dùng gạc y tế hoặc vải sạch để băng bó vết thương cần đưa ngay bệnh nhân đến cơ sở y tế để tham khám tình trạng, điều trị càng sớm càng tốt và thực hiện việc tiêm phòng dại.

Để tăng cường công tác phòng, chống bệnh dại, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2022 - 2030; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dại. Năm 2022, Sở Y tế Thái Bình cũng đã có văn bản về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh dại. Theo đó, yêu cầu các đơn vị cập nhật, theo dõi, giám sát diễn biến tình hình dịch bệnh dại trên người; bảo đảm nguồn cung cấp vắc-xin và huyết thanh kháng dại trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh công tác truyền thông và phổ biến các nội dung phòng, chống bệnh dại trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trung tâm y tế huyện, thành phố chủ động giám sát dịch tế các trường hợp người nghi bị phơi nhiễm với virus dại; bảo đảm duy trì điểm tiêm vắc-xin và huyết thanh kháng dại trên địa bàn...

HOANG LANH



Người dân tiêm vắc-xin phòng bệnh dại tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.